

**บทสัมภาษณ์คุณไทรรัฐ พงษ์สนธิ อุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์**



● **แนะนำตัว :** ผมไทรรัฐ พงษ์สนธิ จบ วิศวกรรมศาสตร์โยธา รุ่น 24 ปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมคนที่ 1 และทำงานส่วนตัวทางด้านการก่อสร้าง แต่ชีวิตก็ได้เข้ามาทำงานเพื่อสังคมและทำกิจกรรมจิตอาสา ผมได้ทำการอุทิศตนทำประโยชน์ให้กับสังคมและ มจร. และก็รวมถึงโครงการต่างๆ ได้รับโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอก นวล – คุณหญิงบานชื่น จันทร์ศรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงทุรกันดารห่างไกล อยู่ในหุบเขา และก็ได้ดำเนินการในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสำคัญของรัฐและงานพิเศษมาโดยตลอดด้วย



● **แง่มุมของการบริหารจัดการ :** ในปัจจุบันได้ทุ่มเทการทำงานให้กับการพัฒนาในงานของรัฐ เช่น งานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่จะต้องเข้าไปตามป่าเขาต่างๆ ไปกับพลขับในการเข้าไปประสาน ไปตรวจเยี่ยมและรวมถึงการสนับสนุนหรือช่วยเหลืองานโครงการต่างๆ ทำงานมูลนิธิในการพัฒนาครู นักเรียน และตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานจิตอาสาที่อุทิศตนทำงานเพื่อชาติ สังคม และเขตพื้นที่มาโดยตลอด และการที่ชมรมมด

ตะวันออกได้เดินทางมาเยี่ยมครั้งนี้และรวมถึงการประชุมสัมมนา เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี มดตะวันออก ก็นับได้ว่ามีประโยชน์และมีความสำคัญมาก จึงขอต้อนรับทุกท่านอย่างเต็มใจและโดยเฉพาะที่ปรึกษาอำนาจ บัวละออ ซึ่งมีความคุ้นเคยและสนิทสนมกันดีที่ช่วยเหลือกันไปมา จึงนับว่าเป็นญาติกับมดตะวันออกได้ และขอแสดงความจริงใจต้อนรับทุกท่านสำหรับการมาเยี่ยมชมพวกเราที่หาดใหญ่แห่งนี้ด้วย

● **เล่าประสบการณ์ในการทำงานแบบตื่นเตนให้ฟัง :** ในอดีตเมื่อจบมาก็ทำงานทางด้านโยธา ซึ่งในปัจจุบันก็ยังทำอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเดินทางเข้าออก กรุงเทพฯ และเขตพื้นที่ภาคใต้อยู่เป็นประจำ และเมื่อเข้ามาทำงานในสมาคมก็ตั้งใจและคาดหวังที่จะทำงานให้ดีให้สำเร็จได้ โดยยึดกฎกติกาและความถูกต้องเป็นหลัก ในบางครั้งก็เจอปัญหาที่แก้ไม่ได้เหมือนกันจากการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นฯ ได้เนื่องจากมีข้อจำกัดมากจากคุณลักษณะแต่ละคน ซึ่งอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างแตกต่างกันไป ทั้งสมาคมหรือแม้แต่คนรู้จักที่เป็นกรรมการในที่ต่างๆ ด้วย ภารกิจดีเราควรยึดระบบและความถูกต้องเป็นหลัก สำหรับการทำงานและการพัฒนา ศิษย์เก่าอย่างบางมดให้เจริญก้าวหน้า และถือวามดตะวันออกเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานสังคมและจิตอาสา มีการทำงานอย่างเป็นระบบที่น่าชื่นชมอีกด้วย



ในโอกาสนี้จึงใคร่ขออวยพรให้คณะมดตะวันออกได้ประสบความสำเร็จในการเดินทางมาทำงาน และขอให้กำลังใจ และให้ทุกคนได้คิดดี ทำดี เป็นที่พึ่งพิงของเพื่อนฝูงหรือคนอื่นฯ ได้และขอให้ประสบความสำเร็จ ขอบขอบคุณครับ